

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 20/4, UBND tỉnh họp, nghe và cho ý kiến về đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018; tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Với chủ trương gieo cấy hết diện tích đất lúa trước ngày 20/7; mở rộng diện tích cấy máy, loại bỏ phương thức gieo thẳng và cấy các giống lúa nhiễm bệnh bạc lá, nhiễm rầy, vụ mùa năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 79.000ha, năng suất đạt 61 tạ/ha trở lên, trong đó có khoảng 25.000ha lúa mùa sớm để tạo quỹ đất trồng cây vụ đông. Vụ đông năm 2018 phấn đấu đạt 36.000ha, trong đó chú trọng các cây trồng theo lợi thế của từng địa phương. Để giành thắng lợi trong vụ mùa, vụ đông, một trong những giải pháp chủ đạo ngành Nông nghiệp đề ra là áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh lùn sọc đen một cách đồng bộ, quyết liệt.

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 chỉ rõ, năm 2017, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng. Các cơn bão, áp thấp nhiệt đới tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến Thái Bình nhưng

gây ra nhiều đợt mưa lớn, nước dâng, rất bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, thiên tai, công tác phòng, chống lũ, bão, thiên tai năm 2018 phải được đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm an toàn hệ thống đề điều với mục tiêu ngăn ngừa và giảm nhẹ thiên tai để bảo vệ thành quả trong xây dựng quê hương và bảo đảm cho sự phát triển kinh tế bền vững, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận những bài học rút ra từ thực tế sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017, vụ xuân năm 2018 từ đó đề ra những giải pháp để thực hiện thành công đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018; đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai năm 2017, kiến nghị các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2018.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương cần tuân thủ nghiêm kỷ cương mùa vụ, cơ cấu giống, quy trình canh tác trong sản xuất vụ mùa; đặc biệt, cần loại bỏ phương thức gieo thẳng, tăng cường áp dụng công nghệ mới, công nghệ sinh học, đưa cơ giới hóa vào các khâu sản xuất. Đồng chí đề nghị ngành Nông nghiệp, các địa phương nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất; tăng cường bám sát đồng ruộng; làm tốt công tác quản lý thị trường kinh doanh, cung ứng vật tư nông nghiệp; chủ trọng chỉ đạo các địa phương hình thành, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Để làm tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, đồng chí Chủ

tịch UBND tỉnh đề nghị khẩn trương kiện toàn ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xây dựng đề án, kịch bản đề chủ động phòng, chống trong mọi tình huống theo phương châm "4 tại chỗ". Các huyện, thành phố tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, nhân dân về kiến thức phòng, chống thiên tai và hướng dẫn kỹ thuật ứng phó với lũ, bão; chủ động kiểm tra, phân loại các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu, xây dựng phương án hộ đê, tổ chức xử lý các sự cố đê kịp thời, bảo đảm an toàn trong lũ, bão. Kiểm tra lực lượng, vật tư, phương tiện và kinh phí phục vụ công tác phòng, chống lũ, bão; công tác bảo đảm an toàn của các phương tiện làm ăn trên sông, biển; làm tốt cam kết trách

nhiệm của chủ đám, chủ bãi với việc di dời lao động khi có lũ, bão xảy ra. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập lực lượng canh coi, cừ sách, xung kích, ứng cứu... Hai công ty thủy nông khẩn trương kiểm tra, rà soát những phạm vi trong hành lang bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi, xây dựng báo cáo gửi UBND tỉnh, các huyện, thành phố để chỉ đạo và tổ chức xử lý trong tháng 5/2018; chủ động phối hợp với các đơn vị, lực lượng giải tỏa vật cản trên sông. Các lực lượng vũ trang xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, thông tin liên lạc, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó tại các điểm xung yếu khi có điều động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là hình thức tuyên truyền lưu động khi có lũ, bão.

**LƯU NGÂN**



Nông dân Kiến Xương phun thuốc phòng, trừ rầy cho lúa xuân.

**THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 20/4, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo trung ương về công tác dân vận do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Thời gian qua, Nghị quyết số 25 đã được phổ biến, quán triệt nghiêm túc, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, nhiệm vụ

công tác trong tình hình mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng, Nhà nước... Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện có chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư; rà soát, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian xử lý quyết thủ tục hành chính của mỗi đơn vị so với quy định hiện hành...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được, tập trung vào một số nội dung: việc nắm dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh; kết quả, tác dụng của giám sát, phản biện xã hội; đánh giá niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền; công tác luân chuyển cán bộ; việc bố trí cán bộ làm công tác dân vận; đánh

giá thêm việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"; những nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức trong thực hiện công tác dân vận. Việc công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh được thực hiện theo hình thức thi tuyển, đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ công vụ, công chức, được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các tôn giáo trên địa bàn. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Huy động được sức mạnh tổng thể của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác an sinh xã hội... Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Thái Bình đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25. Về nhiệm

vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới. Kịp thời bổ sung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết có tính thống nhất, thường xuyên, hiệu quả. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện Nghị quyết. Tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thực tiễn cơ sở. Tiếp tục đổi mới cách thức, phương pháp nắm tình hình nhân dân. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

**ĐÀO QUYÊN**

**HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...**

(Tiếp theo trang 1)

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới dự.

Hoạt động đầu tư xây dựng có phạm vi rất rộng, phức tạp, có đặc thù riêng và có sự kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm an toàn công trình, tính mạng và tài sản của người dân, bảo đảm hiệu quả quản lý vốn, chống lãng phí, thất thoát. Đến thời điểm này, các hoạt động đầu tư xây dựng chịu điều chỉnh của khoảng 12 luật khác nhau và rất nhiều nghị định, nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thông tư

hướng dẫn của các bộ, ngành và hơn 20.000 tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật từ khâu xác định chủ trương đầu tư, nhu cầu vốn đầu tư, chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào vận hành khai thác... Thời gian qua, hệ thống pháp luật trong đầu tư xây dựng ngày càng được hoàn thiện, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, chất

lượng công trình được nâng cao. Nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn cần được tiếp tục đánh giá và có giải pháp tháo gỡ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khẳng định hội nghị là dịp để tập trung tháo gỡ khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công trung hạn. Thủ tướng cho rằng, hiện nay, tại

một số nơi còn tình trạng cơ quan chức năng "ngâm" hồ sơ đầu tư xây dựng kéo dài, sợ trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ, những thủ tục tiếp theo. Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, Thủ tướng yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành tiếp thu ý kiến của các đại biểu để có những giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các bộ, ngành, địa phương chủ động theo dõi, xử lý những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, kịp thời

báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền... Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung trong quá trình triển khai Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp... Nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn nhà nước, phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chống thất thoát, lãng phí, dàn trải và bảo đảm tính minh bạch, công khai trong hoạt động đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước...

**BAN ĐẠI DIỆN...**

(Tiếp theo trang 1)

Ngân hàng CSXH tỉnh đã thực hiện các giải pháp tích cực huy động nguồn vốn từ trung ương, nguồn vốn trên địa bàn, tích cực đôn đốc thu hồi nợ quá hạn đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để giải ngân các chương trình tín dụng chính sách kịp thời. Tính đến ngày 31/3, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 2.688.257 triệu đồng, tăng 5,11% so với thời điểm 31/12/2017; tổng dư nợ đạt 2.683.638 triệu đồng, tăng 130.274 triệu đồng so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,12% tổng dư nợ.

Hoạt động cho vay của Ngân hàng CSXH tỉnh thông qua phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện với quy mô ngày càng mở rộng. Với 8 chương trình tín dụng nhân ủy thác, các tổ chức chính trị - xã hội đang tham gia quản lý 2.677.226/2.683.638 triệu đồng dư của Ngân hàng CSXH tỉnh (chiếm 99,76%). Thông qua các chương trình tín dụng đã góp phần thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh nhấn mạnh một số kết quả nổi bật đã đạt được, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Đồng chí yêu cầu thời gian tới Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục bám sát chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn dư nợ theo kế hoạch để ra để kịp thời phân bổ, bảo đảm đúng quy định; tiếp tục quan tâm nguồn vốn ủy thác ở các địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện những thiếu sót và có các giải pháp khắc phục; kiểm tra việc đôn đốc, xử lý, thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu. Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho các đối tượng thành viên ban đại diện HĐQT các cấp, thành viên ban giám nghèo xã, phường, thị trấn, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn để kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách, văn bản mới liên quan đến tín dụng CSXH. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt xây dựng trụ sở làm việc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng. Tăng cường mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền các địa phương để thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

**CHI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI...**

(Tiếp theo trang 1)

nhân lực về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị... Tuy nhiên, trong quá trình chi trả cũng còn gặp nhiều khó khăn: một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo sát sao; số đối tượng chưa đến nhận trợ cấp hàng tháng còn nhiều; việc kiểm tra, giám sát chưa thực hiện thường xuyên; hoạt động phối hợp giữa bưu điện xã và cán bộ lao động - thương binh và xã hội tại một số địa phương chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến việc chi trả...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động phối hợp của hai ngành Bưu điện và Lao động - Thương binh và Xã hội cũng như sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong 1 năm thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện, tạo thuận lợi cho người dân hưởng các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng chí đề nghị thời gian tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần phối hợp chặt chẽ; cung cấp đầy đủ, kịp thời danh sách đối tượng cho Bưu điện tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo trợ xã hội để người dân hiểu; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chi trả để kịp thời tháo gỡ khó khăn; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác chi trả; thống nhất mẫu giấy ủy quyền; cán bộ bưu điện xã và cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã phối hợp chặt chẽ, đồng thời, cấp ủy, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến nhận trợ cấp.



Chi trả trợ cấp cho đối tượng xã hội tại xã Đô Lương (Đông Hưng).

**BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI...**

(Tiếp theo trang 1)

bảo quản tốt, không bị hư hại, mất mát. Hiện khu lưu niệm được mở rộng với tổng diện tích 22.878,5m<sup>2</sup>. Việc quản lý, sử dụng các nguồn lực nhà nước, nguồn công đức vào tu bổ, tôn tạo khu lưu niệm tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công, quy định của tỉnh, bảo đảm công khai, dân chủ.

Tại các điểm giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề về công tác quản lý các di tích và công tác tuyên truyền lưu giữ, phát huy giá trị của di tích; công tác xã hội hóa nguồn lực để phục vụ trùng tu, tôn tạo di tích; vướng mắc khi mở rộng di tích...

Phát biểu tại buổi giám sát, đại diện đoàn giám sát đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Thái Thụy và các xã, thị trấn quan tâm làm tốt hơn nữa công tác quản lý tổ chức lễ hội, tổ chức đón tiếp khách về thăm, dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; có giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá phát huy các giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, ý nghĩa mang tính giáo dục của các di tích, đặc biệt là khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; trong quá trình tu bổ, tôn tạo phải làm đúng quy trình, quy định của pháp luật, giữ được giá trị gốc của di tích; quản lý, sử dụng tốt các nguồn lực bảo đảm đúng mục đích, công khai, dân chủ; có các biện pháp bảo quản, bảo vệ cổ vật, sắc phong, giá trị lịch sử... Đại diện đoàn giám sát cũng tiếp thu kiến nghị của các đại biểu, tổng hợp gửi các ngành liên quan xem xét, giải quyết, trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH  
Chung kết cuộc thi thiết kế thời trang lần thứ VII**

Tối ngày 19/4, Trường Đại học Thái Bình tổ chức đêm chung kết cuộc thi thiết kế thời trang lần thứ VII, năm 2018. Cuộc thi thiết kế thời trang lần thứ VII trong học sinh, sinh viên được Trường Đại học Thái Bình phát động từ tháng 1/2018. Sau gần 1 tháng, ban tổ chức đã nhận được 145 mẫu đăng ký của 42 sinh viên, nhóm sinh viên đăng ký dự thi. Sau vòng sơ khảo, 24 mẫu thiết kế của 24 tác giả và nhóm tác giả đã lọt vào vòng chung kết.

Các mẫu thiết kế trong cuộc thi năm nay phong phú về chất liệu, thể hiện khả năng sáng tạo và tính ứng dụng cao, năng động, nhạy bén với xu thế thời trang hiện đại được ban tổ chức và đại diện các thương hiệu thời trang lớn đánh giá cao. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thiết kế của sinh viên Đặng Ngọc Huyền, lớp cao đẳng may 16A1.

**TRINH CƯỜNG**

**VŨ THƯ  
Khai mạc giải bóng rổ học sinh tiểu học tranh cúp Agribank**

Giải bóng rổ học sinh tiểu học tranh cúp Agribank do Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) huyện Vũ Thư tổ chức đã khai mạc sáng ngày 20/4 tại Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư.

Giải thi hót 72 vận động viên của 6 đội tuyển bóng rổ học sinh đến từ 6 cụm trường, đại diện cho 35/35 trường tiểu học trên địa bàn huyện. Trong hai ngày 20 - 21/4, các đội sẽ thi đấu theo hình thức chia bảng đấu vòng tròn nhằm lựa chọn 2 đội xuất sắc nhất tranh

**HÀ PHƯƠNG**